

Liên hệ: Peter McBride, peter_mcbride@cargill.com ; media@cargill.com

Cargill nâng cao công suất nghiền để đáp ứng nhu cầu lớn trong nước và quốc tế đối với dầu hạt cải và dầu hạt bông của Úc

NEWCASTLE, ngày 26 tháng 4 năm 2023 /PRNewswire/ -- Cargill công bố khoản đầu tư trị giá 50 triệu USD (73 triệu AUD) để nâng cấp và mở rộng các cơ sở nghiền hạt có dầu ở Newcastle, Narrabri và Footscray. Khoản đầu tư này sẽ giúp Cargill đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các sản phẩm từ hạt cải và hạt bông, đồng thời giúp nông dân Úc tiếp cận nhiều hơn đến các thị trường toàn cầu.

Cải dầu Úc đang có nhu cầu cao trên toàn cầu để sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm, dầu diesel sinh học và làm nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi. Khi sản lượng hạt cải đang tăng lên, Cargill với vai trò là nhà cung cấp chính về dầu hạt cải cao cấp cho khách hàng ở Úc và châu Á đang đầu tư để mở rộng công suất nghiền và tăng sản lượng dầu và bột hạt cải cũng như dầu và bột hạt bông.

Kế hoạch này bao gồm việc nâng cấp và khởi động lại nhà máy Narrabri của Cargill, vốn đã được chuyển đổi thành nhà máy tách vỏ hạt bông chuyên dụng. Vỏ hạt từ Narrabri sẽ phục vụ cho các thị trường nguyên liệu trong nước và thịt hạt bông sẽ được vận chuyển đến Newcastle, để được tiếp tục chế biến thành dầu và bột.

Nhà máy của Cargill ở Newcastle, tiểu bang New South Wales, cũng đang được nâng cấp để có thể nghiền hạt bông, cùng với năng lực chế biến cải dầu hiện có. Điều này sẽ làm tăng đáng kể tổng công suất nghiền của nhà máy. Các hoạt động nâng cấp khác của nhà máy bao gồm cải tiến thiết bị chế biến hạt có dầu để phục vụ tăng sản lượng và sản phẩm bột hạt bông, năng lực vận chuyển cao hơn và cải thiện trải nghiệm giao hàng với nông dân.

Ngoài ra, nhà máy Footscray của Cargill cũng sẽ được gia tăng công suất nghiền cải dầu với việc nâng cấp thiết bị xử lý và một số sửa đổi để nâng cao hiệu quả hậu cần và trải nghiệm khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn.

"Cargill đóng vai trò chính trong việc kết nối nông dân và khách hàng với thực phẩm và nguyên liệu họ cần. Khoản đầu tư này vào việc tăng công suất nghiền của chúng tôi sẽ giúp Cargill phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hạt cải dầu và hạt bông của khách hàng ở cả Úc và khắp châu Á. Hoạt động này cũng sẽ kết nối nông dân Úc với thị trường quốc tế, tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với cải dầu trồng tại địa phương", ông Zsolt Kocza, Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng Sản phẩm Nông nghiệp của Cargill tại Úc và khu vực Nam Á-Đông Nam Á cho biết.

Các thị trường xuất khẩu chính của dầu hạt cải là Trung Quốc, Việt Nam và New Zealand. Với khoản đầu tư này, Cargill cũng hi vọng có thể cung cấp cho khách hàng mới trong nước vỏ hạt bông và dầu. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ gần 100 việc làm (89 vị trí hiện tại và 5 vị trí mới) trên ba cơ sở.

Có mặt tại Úc từ năm 1967, Cargill không ngừng phát triển và đầu tư vào ngành nông nghiệp và thực phẩm của Úc. Cargill là đơn vị tiếp thị chính về ngũ cốc và hạt dầu của Úc, cung cấp cho các nhà máy nghiền của chúng tôi cũng như khách hàng trong nước và quốc tế trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và thịt. Cargill Australia chế biến cải dầu tại các nhà máy nghiền ở Úc để sản xuất bột đạm và dầu thực vật cho ngành thức ăn chăn nuôi và thực phẩm. Cargill Australia cũng cung cấp một loạt giải pháp quản lý rủi ro về giá cả và hậu cần khác biệt để giúp khách hàng phát triển mạnh mẽ.

Thông tin về Cargill

Cargill giúp hệ thống thực phẩm thế giới vận hành vì con người. Chúng tôi kết nối người nông dân với các thị trường tiêu thụ, khách hàng với nguyên liệu, và các hộ gia đình với những hàng hóa cần thiết – từ thực phẩm tới những tấm lót sàn họ sử dụng mỗi ngày. 155.000 thành viên trong đội ngũ của chúng tôi trên toàn cầu luôn nỗ lực đổi mới, đồng hành và giúp đỡ các đối tác và cộng đồng, nhằm theo đuổi mục tiêu chung là nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững.

Khả năng vươn xa là không có giới hạn, từ việc sản xuất những loại thức ăn chăn nuôi được tiết giảm lượng phát thải mê tan, tới những loại nhiên liệu tái tạo được sản xuất từ rác thải. Nhưng những giá trị của chúng tôi thì không thay đổi. Chúng tôi lấy con người làm trọng. Chúng tôi nỗ lực đạt mục tiêu cao hơn. Chúng tôi làm điều đúng đắn. Đó là cách mà Cargill đáp ứng nhu cầu của những người mà chúng tôi gọi là láng giềng và hành tinh mà chúng tôi gọi là nhà trong suốt 157 năm qua – và là cách mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tới. Để có thêm thông tin, hãy truy cập Cargill.com và ghé thăm [Trung tâm Tin tức](#) của chúng tôi.